

**ด่วนที่สุด**  
ที่ ตร ๐๐๐๙/ว ๓๑๖๑๙



ศาลากลางจังหวัดตราด  
ถนนราษฎร์นิยม ตร ๒๓๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี ๒๕๖๗  
รุ่นที่ ๒๔ และรุ่นที่ ๒๕

เรียน นายอำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑ ชุด  
๒. กำหนดการฝึกอบรม จำนวน ๒ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร  
ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

- รุ่นที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘๔ คน (จำนวน ๑๓ วัน)
- รุ่นที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘๖ คน (จำนวน ๑๓ วัน)

ด้วยการฝึกอบรมรูปแบบผสมผสาน ณ ห้องถ่ายทอดสดออนไลน์ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์  
กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตนในฐานะนักบริหารระดับกลาง เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
มีความพร้อมทางด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมงาน เข้าใจวิถีคิดและการทำงานแบบ Agile Leader สามารถ  
ปรับแนวคิด มุมมองวิธีการทำงาน การสื่อสาร บุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับการบริหาร  
องค์กร เชื่อมโยงบูรณาการ ปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นในวิถีคิดและการทำงาน

จังหวัดตราด ขอให้อำเภอแจ้งเกษตรกรอำเภอแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง (นสก.) ประจำปี ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒๔ และ  
รุ่นที่ ๒๕ ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสำนักงานเกษตรอำเภอสนับสนุนข้าราชการผู้ได้รับ  
คัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย ขยันยิ่ง)

เกษตรจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด  
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๐๘  
โทรสาร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๓๘๕  
E-mail : trat@doae.go.th

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสภ.) ประจำปี ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒๔

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	จังหวัด/กอง/สำนัก
๑	นายภาสกร พันธุ์อยู่	นิติกร	ชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
๒	น.ส.ชัญญานิษฐ์ ภูสง่า	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	กองคลัง
๓	น.ส.เสาวณิต เทพมงคล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
๔	น.ส.สมฤทัย พันธุ์สะอาด	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕	นางเสาวนีย์ สารจน์	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	กองขยายพันธุ์พืช
๖	นายศราวุธ ถิ่นสุข	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สสภ.ที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
๗	น.ส.เอื้อมมาภา ประเสริฐวิรัช	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สสภ.ที่ ๒ จังหวัดราชบุรี
๘	น.ส.กฤตพรกมล จันทร์เพ็ญ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สสภ.ที่ ๓ จังหวัดระยอง
๙	น.ส.สุมนานดา โสสุทธิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สสภ.ที่ ๓ จังหวัดระยอง
๑๐	น.ส.ปัญญาธิ์ สุขวีไล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สสภ.ที่ ๕ จังหวัดสงขลา
๑๑	นางนันทิญา ขวัญรอด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
๑๒	น.ส.อรอุมา สังข์กลิ่นหอม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
๑๓	นายเอกชัย ใจศิริ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๔	น.ส.แก้วกัลยา ขวัญพรม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
๑๕	น.ส.พวงมาลัย ทอไชย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
๑๖	นายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
๑๗	นายพีระพงษ์ ฐานะวัน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
๑๘	น.ส.อິงอร แสงศรีเรือง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
๑๙	น.ส.เนตรนภา คริสสองสม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
๒๐	นายหิรัญญิกภรณ์ ภูพานนท์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
๒๑	นางนงค์เยาว์ บุญยศ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๒	นางพัชรา อุ่นคำ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๓	น.ส.กัลย์ธิดา คันธา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๔	น.ส.ธิดารัตน์ ไชยมงคล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๕	นายสัญญาชัย ปัญจะเรือง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๖	ว่าที่ร้อยตรีวิทพงศ์ ขำวิชา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
๒๗	น.ส.ณัฐณี ไปอาดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
๒๘	นายวิวัฒน์ สังวาลย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
๒๙	น.ส.ณัฐกฤตา แก้วคำ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
๓๐	น.ส.วสุภาภรณ์ ปานขริบ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
๓๑	น.ส.สุนิสา อุดลยรัตนพันธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
๓๒	นายธนภูมิ พูลขวัญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
๓๓	น.ส.อุไรพร นกเพชร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๔	นายพงษ์พัฒน์ พิมพ์เสน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๕	นางพะยอม เกษมรัตน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
๓๖	น.ส.กรรณิการ์ สีแดง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
๓๗	น.ส.ทัศนีย์ เอี่ยมฤทธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
๓๘	นายอิทธิพล สดสะอาด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒๕

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	จังหวัด/กอง/สำนัก
๑	น.ส.จิราพัชร แสงหล่อ	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
๒	ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
๓	น.ส.สุวรรณณ สิบเจ๊ก	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	กองพัฒนาเกษตรกร
๔	น.ส.อุดมศรี อุ๋นโชคดี	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
๕	น.ส.รัตติกาล กลัดเข็มทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	กองขยายพันธุ์พืช
๖	น.ส.ปิยรัตน์ กิตติวงษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๗	นางปริษา จีราพันธ์	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	สสจ.ที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
๘	นายนพรุจ หินอ่อน	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	สสจ.ที่ ๒ จังหวัดราชบุรี
๙	น.ส.ภัทรชนก ฉันทสำราญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สสจ.ที่ ๓ จังหวัดระยอง
๑๐	น.ส.สุริรัตน์ วงษ์ชื่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สสจ.ที่ ๓ จังหวัดระยอง
๑๑	น.ส.ธัญลักษณ์ เกิดบัวทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สสจ.ที่ ๕ จังหวัดสงขลา
๑๒	นางสิริญาพร สงคง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สสจ.ที่ ๕ จังหวัดสงขลา
๑๓	นางเพื่อนแพง ขัติศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สสจ.ที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
๑๔	นางอนงนิตย์ ปลอดภัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
๑๕	น.ส.นันทนา มูลมาตย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๖	นายไพศาล ใจเหิน	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
๑๗	น.ส.กมลภา ดีพาซู	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
๑๘	นายมานนท์ พันนา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
๑๙	นายประธาน สอนทรัพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
๒๐	น.ส.พิมล ชะนะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
๒๑	น.ส.พัชรา แสนสุข	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
๒๒	น.ส.สิริลักษณ์ มุณีจารวัฒนกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
๒๓	นางกรัญญา ยศพิรุฬห์พงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๔	น.ส.สุติมา กาบบัว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๕	น.ส.ภรณ์สุดา ปัญญาณิล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๖	นายก้องปฐม ตันสุชาติ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๗	นายอำนาจ เครือจันดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๘	นางชนิภา นพฤทธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
๒๙	น.ส.พิภัทรา พิมพ์อุบล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
๓๐	น.ส.น้ำฝน โฉมศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
๓๑	น.ส.จิตติภาณูญ์ สมพวงคนวกิจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
๓๒	น.ส.ณัฐพร จีนประชา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
๓๓	น.ส.อรทัย วรสุทธิพิศาล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
๓๔	นายสาโรจน์ ศรีรัตน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
๓๕	นายศักรินทร์ บุญฤทธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๖	น.ส.กัสม่า อินทร์อารักษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
๓๗	น.ส.รชิกา สิวาลัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
๓๘	นายปรีชา มีนาค	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสค.) ประจำปี 2567 รุ่นที่ 24

ช่วงที่ ๑ อบรมออนไลน์ (Online Training) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริที่ ๓ กรมส่งเสริมการเกษตร

ช่วงที่ ๒ การฝึกอบรมร่วมกัน (Onsite Training) ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอวังไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี

ระยะเวลา	รูปแบบ	วิชา E - Learning (๑๑ หัวข้อวิชา)
27 มี.ค. - 27 เม.ย.67	E - Learning	๑. MS๑๑ จิตสำนึกสาธารณะ ๒. MS๑๕ อารยธรรมในการทำงานและการบริหารคน ๓. SLo๖ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม ๔. SLo๘ การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา ๕. SLo๑๐ การวางแผนกลยุทธ์ ๖. SLo๑๑ บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่
<b>ช่วงที่ 1 อบรมออนไลน์ (Online Training) (4วัน)</b>		
วัน/เดือน/ปี	08.30-09.00 น.	พัก
วันอังคาร ที่ 18 มิ.ย.67	09.00 - 12.00 น. (10.30- 12.00)	13.00 - 16.00 น.
วันพุธ ที่ 19 มิ.ย.67	09.00 - 10.00 น. ปฐมบทศ./ชี้แจงวัตถุประสงค์	กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : วิทยากรจาก กลุ่มฝึกอบรม
	10.00 - 11.00 น. (Pre-test) ทดสอบก่อนเรียน	กิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพ MBTI การพัฒนาภาวะผู้นำ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : นางนุชรี ยงมันคงกุล และคณะ
	11.00 - 12.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย : ผู้บริหาร กสค.	บรรยาย : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย : นายชัยภัทร เกษมณี โดย : วิทยากรจาก กรมหมอนไหม
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิ.ย.67	09.00 - 10.00 น. โครงการ โดย : วิทยากรจาก กลุ่มฝึกอบรม	การประเมินสมรรถนะ Smart Officer โดย : วิทยากรจาก เกษตรราธิการ
วันศุกร์ ที่ 21 มิ.ย.67	09.00 - 10.00 น. โครงการ โดย : วิทยากรจาก กลุ่มฝึกอบรม	

แบบแผนและระเบียบของแบบและระเบียบปฏิบัติงานของรัฐ

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสค.) ประจำปี 2567 รุ่นที่ 24

ช่วงที่ ๑ อบรมออนไลน์ (Online Training) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเกษตรแบบจุลทรรศน์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ช่วงที่ ๒ การฝึกอบรมร่วมกัน (Onsite Training) ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมร่วมกัน (Onsite Training) (9 วัน)

วัน/เดือน/ปี	08.30-09.00 น.	09.00 - 12.00 น.	พัก	13.00 - 16.00 น.	16.00-17.00 น.
วันพุธ ที่ 26 มิ.ย.67	ลงทะเบียน	09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน โดย : วิทยากรจาก กลุ่มฝึกอบรม	09.30 - 12.00 น. การชี้แจง แนะนำการ จัดทำผลงานในหลักสูตร โดย : วิทยากรจาก กลุ่มฝึกอบรม	การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ร้อยตรีณัฐศว์ ทองโซ และคณะ	
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิ.ย.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร ระดับพื้นที่ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร ระดับพื้นที่ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร ระดับพื้นที่ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ	
วันศุกร์ ที่ 28 มิ.ย.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการพัฒนาประเทศไทย แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล เพื่อหาความจำเป็นทาง ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิชญ์ กิริตติลิตโรจน์ และคณะ	การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการพัฒนาประเทศไทย แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล เพื่อหาความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิชญ์ กิริตติลิตโรจน์ และคณะ		
วันเสาร์ ที่ 29 มิ.ย.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	กำหนดทิศทางการพัฒนาภารกิจส่งเสริมการเกษตร (วิจัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สูงสุด การวัดผล) (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิชญ์ กิริตติลิตโรจน์ และคณะ	การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และการสร้างมาตรการของกลยุทธ์ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิชญ์ กิริตติลิตโรจน์ และคณะ		

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี 2567 รุ่นที่ 24

ช่วงที่ ๑ อบรมออนไลน์ (Online Training) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเกษตรแบบยุคลิวิจี้ กรมส่งเสริมการเกษตร

ช่วงที่ ๒ การฝึกอบรมร่วมกัน (Onsite Training) ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเกษตรยุคใหม่

Part B	วันอาทิตย์ ที่ 30 มิ.ย.67	กิจกรรมสรุป เรียน/กลุ่มสัมพันธ์	การเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในฐานะผู้นำ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : นางนลินภัทร์ ภิรมย์วรโคติน และคณะ	การพูดในโอกาสต่างๆ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : นายทชภณ ประภานนท์ และคณะ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเกษตรยุคใหม่
วันจันทร์ ที่ 1 ก.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	ศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และโครงการสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการเกษตร ศาสตร์พระราชา และ การเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารเชิงประจักษ์ ณ พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี	ศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และโครงการสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการเกษตร ศาสตร์พระราชา และ การเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารเชิงประจักษ์ ณ พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี	กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองตลอดชีวิต (Life Long Learning) (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ภก.ดร.จันทรัชย์ ถวิลพิพัฒน์กุล และคณะ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเกษตรยุคใหม่
วันอังคาร ที่ 2 ก.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	การดำรงตนในสังคมแห่งความหลากหลาย และ toxic workplace (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ภก.ดร.จันทรัชย์ ถวิลพิพัฒน์กุล และคณะ	การเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารโครงการแบบครบวงจร (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิญญู กิริตติลิตโรจน์ และคณะ	นำเสนอโครงการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรระดับพื้นที่ และการวิพากษ์ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิญญู กิริตติลิตโรจน์ และคณะ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเกษตรยุคใหม่
วันหยุด ที่ 3 ก.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	09.00-10.30 น. แลกเปลี่ยนความรู้ /สิ่งที่ได้จากการอบรม /สรุปและประเมินผลโครงการ โดย : ประธานรุ่นและตัวแทนรุ่น	11.00 - 12.00 น. (Post-test) ทดสอบหลังเรียน	13.00 - 14.30 พิธีปิดการอบรม/ มอบประกาศนียบัตร	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเกษตรยุคใหม่
วันหยุด ที่ 4 ก.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	1. กำหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 2. กรมส่งเสริมการเกษตรดูแล	- อาหารว่างเช้า เวลา 07.30 - 08.30 น. - อาหารเย็น เวลา 17.00 - 18.00 น. - อาหารว่างและเครื่องดื่ม เข้า เวลา 10.30 - 10.45 น. บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. - ที่พักระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 - 3 กรกฎาคม 2567		ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเกษตรยุคใหม่

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสค.) ประจำปี 2567 รุ่นที่ 25

ช่วงที่ 1 อบรมออนไลน์ (Online Training) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567

ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริวิถี กรมส่งเสริมการเกษตร

ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมร่วมกัน (Onsite Training) ระหว่างวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2567

และ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

วิชา E - Learning (๑๑ หัวข้อวิชา)

- |  |  |
|--|--|
| ๑. MS๑๑ จิตสำนึกสาธารณะ                            | ๗. SI๑๒ การสอนงาน  |
| ๒. MS๑๔ อารมณ์ธรรมในการทำงานและการบริหารคน         | ๘. SI๑๖ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ                       |
| ๓. SI๑๖ ความตั้งใจเริ่มสร้างสรรคเพื่อสร้างนวัตกรรม | ๙. SI๒๓ การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ                          |
| ๔. SI๑๘ การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา         | ๑๐. SI๑๐ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption และ Agility |
| ๕. SI๑๐ การวางแผนกลยุทธ์                           | ๑๑. SI๑๘ การใช้เทคโนโลยีภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน          |
| ๖. SI๑๑ บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่       |  |

ช่วงที่ 1 อบรมออนไลน์ (Online Training) (4วัน)

ระยะเวลา	รูปแบบ	วิทยากร
27 มี.ค. - 27 เม.ย.67	E - Learning	๑. MS๑๑ จิตสำนึกสาธารณะ ๒. MS๑๔ อารมณ์ธรรมในการทำงานและการบริหารคน ๓. SI๑๖ ความตั้งใจเริ่มสร้างสรรคเพื่อสร้างนวัตกรรม ๔. SI๑๘ การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา ๕. SI๑๐ การวางแผนกลยุทธ์ ๖. SI๑๑ บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่
วัน/เดือน/ปี	08.30-09.00 น.	พัก
วันอังคาร ที่ 30 ก.ค.67	ลงทะเบียน	09.00 - 12.00 น. (10.30- 12.00) ทดสอบระบบออนไลน์ (Zoom) โดย : วิทยากรจาก กลุ่มฝึกอบรม
วันพุธ ที่ 31 ก.ค.67	ลงทะเบียน	09.00 - 10.00 น. ปฐมนิเทศ/ชี้แจงวัตถุประสงค์ โครงการ โดย : วิทยากรจาก กลุ่มฝึกอบรม
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ส.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน /กลุ่มสัมพันธ์	11.00 - 12.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย : ผู้บริหาร กสค.
วันศุกร์ ที่ 2 ส.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน /กลุ่มสัมพันธ์	กิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพ MBTI การพัฒนาภาวะผู้นำ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : นางบุษรี ยงมันคงกุล และคณะ  บรรยาย : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย : นายชัยภัทร เกษมณี  การประเมินสมรรถนะ Smart Officer โดย : วิทยากรจาก เกษตรกริกการ
		13.00 - 16.00 น.  16.00-17.00 น.

แบบแผนและหลักสูตรแบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสค.) ประจำปี 2567 รุ่นที่-25

ช่วงที่ 1 อบรมออนไลน์ (Online Training) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567

ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมร่วมกัน (Onsite Training) ระหว่างวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2567

และ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

**ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมร่วมกัน (Onsite Training) (9 วัน)**

วัน/เดือน/ปี	08.30-09.00 น.	09.00 - 12.00 น.	พัก	13.00 - 16.00 น.	16.00-17.00 น.
วันศุกร์ ที่ 23 ส.ค.67	ลงทะเบียน	09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน โดย : วิทยากรจาก กลุ่มฝึกอบรม	09.30 - 12.00 น. การชี้แจง แนะนำการ จัดทำผลงานในหลักสูตร โดย : วิทยากรจาก กลุ่มฝึกอบรม	การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ร้อยตรีกันต์ศิว์ ทองใจ และคณะ	
วันเสาร์ ที่ 24 ส.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	การเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในฐานะผู้นำ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : นางนลินภัทร์ ภิรมย์วโรทิน และคณะ		การพูดในโอกาสต่างๆ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : นายทชภณ ประภานนท์	
วันอาทิตย์ ที่ 25 ส.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร ระดับพื้นที่ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : รศ.บ๋ารัชนี เขียวหวาน และคณะ		วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร ระดับพื้นที่ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : รศ.บ๋ารัชนี เขียวหวาน และคณะ	
วันจันทร์ ที่ 26 ส.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการพัฒนาประเทศไทย แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล เพื่อหาความจำเป็นทาง ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิชญ์ กิริตติลิตโรจน์ และคณะ		การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการพัฒนาประเทศไทย แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อหาความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิชญ์ กิริตติลิตโรจน์ และคณะ	
วันอังคาร ที่ 27 ส.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	ศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และโครงการสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการเกษตร ศาสตร์พระราชา และ การเสริมสร้างประสบการณ์กับบริหารเชิงประจักษ์ ณ พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี		ศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และโครงการสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการเกษตร ศาสตร์พระราชา และ การเสริมสร้างประสบการณ์กับบริหารเชิงประจักษ์ ณ พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี	



กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสภ.) ประจำปี 2567 รุ่นที่ 25

วันที่ 1 อบรมออนไลน์ (Online Training) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567

ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรแบบจุลสิทธิ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 2 การฝึกอบรมร่วมกัน (Onsite Training) ระหว่างวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2567

และ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางทรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

		แบบแผนกิจกรรมและระยะเวลาของกิจกรรม	
วันพุธ ที่ 28 ส.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	การดำรงตนในสังคมแห่งความหลากหลาย และ toxic workplace (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ภก.ดร.จันทรัชย์ ฤวิลาพิพัฒน์กุล และคณะ	กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองตลอดชีวิต (Life Long Learning) (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ภก.ดร.จันทรัชย์ ฤวิลาพิพัฒน์กุล และคณะ
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ส.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	กำหนดทิศทางการพัฒนาภารกิจส่งเสริมการเกษตร (วิจัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สูงสุด การวัดผล) (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิชญ์ กิริตติสโรจน์ และคณะ	การวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และการสร้างมาตรการของกลยุทธ์ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิชญ์ กิริตติสโรจน์ และคณะ
วันศุกร์ ที่ 30 ส.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	การเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารโครงการแบบครบวงจร (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิชญ์ กิริตติสโรจน์ และคณะ	นำเสนอโครงการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรระดับพื้นที่ และการวิพากษ์ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) โดย : ดร.วัชรวิชญ์ กิริตติสโรจน์ และคณะ
วันเสาร์ ที่ 31 ส.ค.67	กิจกรรมสรุป บทเรียน/กลุ่ม สัมพันธ์	09.00-10.30 น. แลกเปลี่ยนความรู้ /สิ่งที่ได้จากอบรม /สรุปและประเมินผลโครงการ	13.00 - 14.30 พิธีปิดการอบรม/ มอบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ 1. กำหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. กรมส่งเสริมการเกษตรดูแล

- อาหารว่างเช้า เวลา 07.30 - 08.30 น.

- อาหารเย็น เวลา 17.00 - 18.00 น.

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม เข้า เวลา 10.30 - 10.45 น. บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น.

- ที่พักระหว่างวันที่ 23 - 30 สิงหาคม 2567